



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2550 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

วิจิตร"ชี้ครูเออร์ลีฯรอรัฐบาลหน้าตัดสินใจ

นักวิชาการชูล่าชื่อฟองศาลหากสกัด แม่พิมพ์3จว.ได้กว่า40%รอเข้าร่วม

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายสมคิด หอมเนตร นักวิชาการอิสระจาก จ.อุดรธานี เข้ายื่นหนังสือเปิดผนึกถึงนายวิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการ ศธ. เรื่องขอให้ทบทวนการระงับข้าราชการครูเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด หรือเออร์ลี รีไทร์ โดยนายสมคิดกล่าวว่า การที่นายวิจิตรไม่ต้องการให้ข้าราชการครูเข้าร่วมโครงการเออร์ลีฯ โดยให้เหตุผลว่าจะทำให้ขาดแคลนครู ทำให้ข้าราชการครูเกิดความสับสน และเสียสิทธิประโยชน์ ดังนั้น ตนและคณะจึงขอให้นายวิจิตรทบทวนแนวคิดดังกล่าว ซึ่งตนได้รับคำชี้แจงจากนายวิจิตรว่า เรื่องนี้อยู่ระหว่างตั้งคณะทำงานพิจารณา คาดว่าจะใช้เวลา 2 เดือน และว่า การดำเนินโครงการนี้คงไม่ทันในรัฐบาลชุดนี้ ต้องรอให้รัฐบาลชุดใหม่เป็นผู้ดำเนินการ อย่างไรก็ตาม หากภายหลัง ศธ.มีหนังสือสั่งการระงับครูเข้าร่วมโครงการ ตนจะรวบรวมรายชื่อข้าราชการครูผู้เสียหายทั่วประเทศยื่นฟ้องศาลปกครองต่อไป

ด้านนายวิจิตรกล่าวว่า ตนได้รับหนังสือเปิดผนึกดังกล่าวแล้ว และได้ส่งเรื่องให้คณะทำงานประกอบการพิจารณา แต่ส่วนตัวแล้วก็ไม่เชื่อว่านายสมคิดจะมายื่นหนังสือทำไม เพราะเรื่องนี้กว่าจะเริ่มใช้จริงก็ปี 2552 อีกทั้งตนไม่เคยบอกว่ ศธ.จะไม่เข้าร่วมโครงการเออร์ลีฯ เพียงแต่เรื่องนี้ต้องศึกษาให้รอบคอบว่าที่ดำเนินการมาแล้ว 4 รุ่น มีผลกระทบเป็นอย่างไร ทั้งนี้ ตนยืนยันว่าไม่เคยทำอะไรที่ไม่มีเหตุผลหรือไม่นึกถึงครู เรื่องไหนที่เป็นสิ่งที่ชอบธรรมและควรควรได้ ตนก็พร้อมจะต่อสู้ให้เต็มที่จนได้

"มีครูบางคนเขียนจดหมายมาถึงผมว่า ทำไมรัฐมนตรีไม่มีน้ำยา ไม่ไปตั้งงบประมาณขออัตราคืนมาทั้ง 100% แต่เรื่องนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นในสมัยของผม จึงต้องย้อนกลับไปว่ารัฐมนตรีที่ผ่านมามีน้ำยามาตลอด แต่ผมพยายามต่อสู้ให้ได้อัตราคืน เพียงแต่ผมไม่ใช่เผด็จการ บางเรื่องมีกฎหมายอยู่ก็ต้องรับฟัง" นายวิจิตรกล่าว

ด้านนายสงวน อินทรารักษ์ ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ขณะนี้มีข้าราชการครูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประมาณ 90% ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเออร์ลีฯ เพราะทำงานมานานแล้ว โดยส่วนใหญ่มีอายุงานราชการไม่ต่ำกว่า 30 ปี หากทาง ศธ.บังคับไม่ให้เข้าร่วมโครงการจะเกิดผลเสียตามมามากมาย โดยเฉพาะจะกระทบต่อคุณภาพการศึกษา เนื่องจากครูแต่ละคนจะไม่มีกำลังใจปฏิบัติงานจนทำงานสอนได้ไม่เต็มที่

นายสมพงษ์ ปานเกล้า ประธานสมาพันธ์ครูภาคใต้ กล่าวว่า หาก ศธ.จะแก้ปัญหาขาดแคลนครูด้วยการไม่ให้เข้าร่วมโครงการเออร์ลีฯก็สามารถทำได้ แต่ควรถามความคิดเห็นของครูกลุ่มนั้นๆ ด้วย เพราะข้าราชการครูส่วนใหญ่มองว่าโครงการเออร์ลีฯเป็นโชค จึงตั้งหน้ารอคอย โดยเฉพาะ

ครูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่น้อยกว่า 40% ต่างรอจะเข้าร่วมโครงการ เพราะความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่

หน้า 26